

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และการติดตามสถานการณ์อุทกภัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการหากเกิดการระบาดในพื้นที่ชุมชน ๑) ให้ปรับระบบการ seal อย่างเข้มข้น เช่น ห้ามหรือจำกัดการเดินทางเข้า-ออก ในพื้นที่ ซึ่งอาจแตกต่างจากการ Bubble and seal ในโรงงาน ๒) ให้มีการดำเนินการ Home Isolation หรือ Community Isolation ส่วนการ Bubble ร้านค้า ที่พบผู้ติดเชื้อ ให้ตรวจสอบในประเด็นการรับสินค้า มาจำหน่ายโดยมาจากที่ใด หรือจำหน่ายสินค้าให้ผู้ใดบ้าง เป็นต้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรค	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๒	ให้ทุกอำเภอจัดทำ Infographic เพื่อสื่อสารในภาพรวมในพื้นที่ของตนเองว่าหากมีผู้ประสงค์ เดินทาง เข้าพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง เช่น มีการ Scan QR Code ก่อนเข้าพื้นที่ และ เมื่อเดินทางเข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้ว มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง เช่น การได้รับการฉีดวัคซีน จำนวนกี่เข็ม หรือการได้รับการตรวจ ATK/ RT-PCR จำนวนไม่เกินกี่วัน เป็นต้น	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๓	ให้ทุกอำเภอจัดทำ COVID Free Setting/ COVID Free Area โดยปรับกลยุทธ์เปลี่ยนจาก ชี้เป้าพื้นที่สีแดงที่มีการระบาด เป็นการจัดทำพื้นที่สีเขียว และให้จัดทำ Mapping พื้นที่ ตนเอง และจัดทำแผนภูมิงานเทศกาล งานบุญ หรือกิจกรรมทางศาสนาต่างๆ เพื่อประโยชน์ ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรค	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๔	ให้ทุกอำเภอ ดำเนินการตรวจ ATK ทั้งประเภท Home use และ Professional use ให้มีประสิทธิภาพ โดยหากให้ อสม. เป็นผู้ดำเนินการตรวจ ต้องมีการฝึกปฏิบัติให้เชี่ยวชาญ และดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการเกิด Fail negative ซึ่งอาจทำให้เกิดพาหะ ของโรคจากการตรวจผิดพลาดได้ มอบท่านบุญถม ปาปะแพ (เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัช สาธารณสุข) ดำเนินการติดตามการจำหน่ายชุดตรวจ ATK ในร้านขายยาว่ามีคุณภาพหรือไม่	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง - บุญถม ปาปะแพ (เภสัชกรเชี่ยวชาญ ด้านเภสัชสาธารณสุข)
๕	กรณีพบสถานประกอบการตาม Timeline ของผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-19 ให้ทีม SERT ดำเนินการประสานข้อมูลกับทีม SAT ซึ่งเป็นผู้ชี้เป้าในการดำเนินงาน และทีม STAG ที่เป็นผู้วางมาตรการควบคุมการปฏิบัติของสถานประกอบการ และให้ทีม SERT จังหวัด ลงพื้นที่กำกับติดตาม Monitor ใน Setting ดังกล่าว ในภาพรวม เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้ทีมระดับอำเภอ โดยหากพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการจะนำประเด็นดังกล่าว เข้าคณะกรรมการควบคุมโรคระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขต่อไป	- ทีม SERT - ทีม SAT - ทีม STAG
๖	ให้คณะกรรมการอำนวยการด้านยุทธศาสตร์และแผนงาน โดยกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข ดำเนินการวางแผนการจัดสรรวัคซีน ใน ๔ อำเภอ ในการดำเนินการ Smart control living with covid ได้แก่ ๑) วัดป่าวังน้ำเย็น อำเภอเมืองมหาสารคาม ๒) เทศบาลโกสุมพิสัย อำเภอโกสุมพิสัย ๓) เทศบาลตำบลพระธาตุ อำเภอนาดูน ๔) ตำบลโคกพระ และตำบลคันธารราษฎร์ อำเภอกันทรวิชัย โดยให้พิจารณาในประเด็น ๑) จำนวนประชาชนในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง ในพื้นที่ ๒) ประชาชนที่เดินทางมาทำงานในพื้นที่ เพื่อประมาณการจำนวนวัคซีนที่ต้องใช้ในการ ดำเนินการและจัดสรรต่อไป	- คณะกรรมการ อำนวยการ ด้านยุทธศาสตร์ และแผนงาน (กลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์สาธารณสุข)

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๗	ให้กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) ดำเนินการจัดทำ Infographic สรุปวิธีการจัดทำ Passport Vaccine และประโยชน์ของ Vaccine เพื่อเป็นการสื่อสารและกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญและเข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น	- กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)
๘	ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบกลาง (ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019) จำนวน ๙๑ ล้านบาท ให้แล้วเสร็จตามกำหนด (ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔)	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง
๙	มอบท่านหัสชา เนือยทอง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน) ดำเนินการจัดสรรวัคซีนที่คงเหลือไปยังอำเภอต่างๆ โดยพิจารณาว่าอำเภอใดมีศักยภาพในการประสานงานกับท้องถิ่น เพื่อพาประชาชนไปเข้ารับการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการ หรืออำเภอใดมีรถ Mobile เพื่อให้บริการออกฉีดวัคซีนในพื้นที่	- นายหัสชา เนือยทอง (นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน)



(นายสมชายโชติ ปิยวัชรเวลา)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

๙
นายศักดิ์ เชื้อถิ่นฟ้า
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข